

'เวิลด์แบงก์' แนะนำพัฒนา 3 ด้าน  
ปลดล็อกเศรษฐกิจเติบโตระยะยาว  
> 21

# 'เวิลด์แบงก์' แนะนำพัฒนา 3 ด้าน ปลดล็อกศก.เติบโตระยะยาว

● **ไฮไลท์ ศรีสุว**  
กรุงเทพธุรกิจ

งานเสวนาหัวข้อ “Global & Thai Economic outlook 2018” จัดโดยสถาบันโรตส์TERN มั่นนี้ ซาแนล ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากองค์กรต่างๆ มารวมตอบคำถามถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร หลังจากเศรษฐกิจไทยช่วงที่ผ่านมาเติบโตดีแต่ยังไม่กระจายตัวมากนัก

### “เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา”

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารโลก ประเมินว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยระยะสั้นฟื้นตัวได้ดี โดยธนาคารโลกประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้อยู่ที่ 4.1% แต่ระยะยาวการเติบโตยังเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถาม เนื่องจากภาวะต่างๆ ของเศรษฐกิจโลกยังไม่เอื้ออำนวย ขณะเดียวกันภาพรวมในประเทศไทยยังมีหลายปัจจัยที่ต้องปรับปรุง

การเติบโตในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยอาศัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างมาก แต่แนวโน้มในอนาคตเศรษฐกิจโลกจะเติบโตลดลง จากปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากดดันมากขึ้น ซึ่งศักยภาพการเติบโตของระยะยาวของเศรษฐกิจไทยจะเติบโตในระดับ 3.8% แม้จะปรับเพิ่มขึ้นจาก 3.5% จากในอดีตแต่ก็ยังถือว่ามีการเติบโตที่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

### 3 ข้อเสนอ 'เวิลด์แบงก์' เพิ่มศักยภาพ การเติบโตระยะยาว

รวมโรงเรียนต่างจังหวัดเพื่อ  
ยกระดับการเรียนการสอน  
และจัดระบบการขนส่ง  
ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยนักเรียน



ความสามารถ  
การแข่งขัน

ระยะยาวสิ่งที่ควรทำคือ  
จัดกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ  
ปัจจุบันไทยมีหน่วยงานราชการ  
เยอะเกินไป

ความเหลื่อมล้ำ  
การศึกษาไทย



WORLD BANK

การปฏิรูป  
ระบบราชการ

เป็นกลไกสำคัญที่จะ  
ขับเคลื่อนการเติบโต  
และนโยบายของภาครัฐ

โดยไทยจัดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงหากเติบโตในระดับค่าเฉลี่ยดังกล่าวจะใช้เวลา 20 ปีในการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง แต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียที่มีอัตราการเติบโตที่มากกว่า จะใช้เวลาเพียง 3-6 ปีก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตระยะยาว โดยต้องพัฒนาใน 3 ส่วนหลักคือ 1.ความสามารถในการแข่งขัน แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีการปรับปรุงปฏิรูปกฎหมายทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น โดย

ธนาคารโลกได้มีการจัดอันดับประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ พบว่าประเทศไทยมีการปฏิรูปที่ดีโดยมีระดับการทำธุรกิจง่ายอยู่ที่ 26 ของโลกจาก 2 ปีที่แล้วที่ 46 ของโลก แต่ในระยะยาวสิ่งที่ต้องทำคือ การจัดกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐที่การดูแลในกลุ่มเดียวกันให้อยู่ด้วยกัน เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานราชการที่เยอะเกินไป

2.ความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทย โดยจากการทำการสำรวจพบว่าคะแนนการสอบของนักเรียนในเขตกรุงเทพฯมีระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว แต่ในต่างจังหวัดอยู่ใน

ระดับประเทศที่ยังไม่พัฒนา ซึ่งปัญหาอาจเกิดจากการกระจายงบการศึกษาที่ไม่ทั่วถึง สิ่งที่ได้คือการรวมโรงเรียนในต่างจังหวัดเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และอาจจัดระบบการขนส่งที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเช่นเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นที่ทำได้สำเร็จ

**3. การปฏิรูประบบราชการ** ซึ่งสิ่งนี้เป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตและนโยบายของภาครัฐในอดีตเมื่อหลาย 10 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มีความสามารถอยากจะเข้ารับราชการ ซึ่งเราให้เกิดภาวะดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าปัญหาการเติบโตระยะยาวของไทยที่มีข้อจำกัดเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ เพราะเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเองแตกต่างจากประเทศอื่นที่มีปัญหามากกว่า ดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือที่จริงจังช่วยสร้างการเติบโตของประเทศไทยให้ได้

**"พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย"** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์(บล.) ภัทร ระบุว่า การเติบโตระยะสั้นของไทยมีทิศทางที่ดีมาก โดยเราประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีที่ 4.2% ซึ่งสะท้อนจากไตรมาสที่ 1 ที่จีดีพีเติบโตได้ 4.8% แต่หากดูในรายละเอียดการเติบโตก็ยังไม่เปราะบาง เห็นได้จากการขยายตัวของบริการโคมมาจกสินค้าคงทนเป็นหลัก ยังไม่มีสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งสะท้อนว่าการบริโภคอาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ "ประเทศไทยจะให้เติบโตกว่าที่เป็นอยู่ในระยะสั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก เพราะตอนนี้เราแทบจะใช้ทุกอย่างเต็มศักยภาพแล้ว สิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือการเพิ่มผลผลิตภาพ ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิม"

การเติบโตของไทยในระยะยาวจะมากกว่านี้ยังมีข้อจำกัดมาก เพราะปัจจุบันไทยใช้ศักยภาพการเติบโตที่ตั้งตัวมาก

ซึ่งในอนาคตประเทศไทยยังมีปัญหาใหญ่ที่กีดกัน ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ในอีก 10 ปีข้างหน้าประชากรวัยทำงานของไทยจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ไม่ทำงานในระดับที่สูงอีกค่าแรงจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทั้งที่ผลผลิตภาพของเศรษฐกิจไทยยังเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามเช่นกัน

**"ปริญญ์ พานิชภักดิ์"** กรรมการผู้จัดการ บล.ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าประเทศไทยมีปัญหาหลักๆอยู่ 3 ส่วน คือ 1. ปัญหาในเรื่องของกฎหมายที่ปัจจุบันไทยมีใบอนุญาตค่อนข้างมากและเอื้อประโยชน์กับการหาประโยชน์จากการออกใบอนุญาต ซึ่งไทยต้องลดอุปสรรคในด้านกฎหมายลง ซึ่งจะช่วยภาคเอกชนขับเคลื่อนได้ง่าย

2. การแข่งขันที่ไทยยังไม่เน้นการลงทุนและมีกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เช่นการทำไอซีโอที่มีการเก็บภาษีก่อนเริ่ม 27% ทั้งที่ยังไม่เริ่มขึ้น และ 3. คือ ในด้านระบบความคิดของข้าราชการครู และนักการเมือง ที่ต้องปรับปรุงและต้องนำคนที่ดีและมีความสามารถเข้ามามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเติบโตในอนาคต สิ่งที่จะช่วยผลักดันคือการเกิดอีอีซี เป็นเครื่องมือการเติบโตในระยะยาว ซึ่งต่างชาติให้ความสนใจในเรื่องนี้มาก และสิ่งที่ถูกถามมาตลอดในเรื่องการต่อเนื่องของนโยบาย ซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ทำให้เรามองว่าอีอีซีน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับไทยในยุคใหม่